



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวิทตี
เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งที่ของการลาหรือการมาทำงานสาย
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง
(ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เป็นไปโดยระมัดระวังและถูกต้องตามที่สมควร แก่พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาหรือการมาทำงานสายขององค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คือ ๒๖๕ (๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวิทตีจึงประกาศกำหนดจำนวนครั้งที่การลา หรือการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง ดังนี้

- ๑. การลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ในครั้งปีที่แล้วจะต้องไม่เกิน ๒๓ ครั้ง
- ๒. การมาทำงานสาย ในครั้งปีที่แล้วจะต้องไม่เกิน ๑๒ ครั้ง

ทั้งนี้ การลาป่วยตามข้อ ๑ ต้องมีใบลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะราวเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันไม่เกินหกสิบ วันทำการ หรือลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ตามประกาศข้างต้น คือ ๒๖๕ (๖) (ค) (ง) และเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ลาป่วย กรณีลาป่วยตั้งแต่ ๓ วัน ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำผู้ขอลาแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

อนึ่ง สำหรับข้าราชการราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมถึงการไม่เอาใจใส่ระเบียบของทางราชการ ตามประกาศข้างต้น คือ ๒๖๕ (๖) จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ระเบียบ/ระบอบ/เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวิทตีมีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยแต่ละตำแหน่งมีการกำหนดเรื่องกันไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีลักษณะงานที่เฉพาะตัว มีหน้าที่รับผิดชอบของตนเองชัดเจน มีเวลาการทำงานแน่นอน มีหน้าที่ที่แน่นอน ที่แน่นอน โดยที่เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล มหาวิทตี ดังนี้/ประกอบไปด้วยหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลมหาวิทตี โนนางตุ โดย เฉพาะหมู่ที่ ๖ เมื่อมีฝนตกลงมา ให้พื้นที่ในแต่ละหมู่ที่ มาปะทะกับเห็บ ฝอยน้ำ ไร่ ไร่ ในพื้นที่เกษตรและชุมชน อีกทั้งพื้นที่ตำบลมหาวิทตีอยู่ใกล้ถ้ำ แม่น้ำ และคูน้ำเก่า ๆ ซึ่งในบางครั้ง ในโดยเฉลี่ย ไร่ ไร่ จะจะมีเห็บฝอยน้ำเป็นจำนวนมาก และประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ไร่ ไร่ จะประสบปัญหาในเรื่องของเห็บฝอยน้ำเป็นเหตุให้เกิดปัญหา การเจ็บป่วยได้ ซึ่งในส่วนของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องเตรียมพร้อมคัดสรร นายอำเภอที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี

ดังนั้น ในการลาต่าง ๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอให้พนักงานแต่ละคนได้พิจารณาถึงความจำเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพริษฐ์ ไทยนิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์